

## “เมืองสวรรค์ตะวันออก...สุขสงฆาตที่ตราด 5”

จังหวัดตราด นับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แหล่งอุตสาหกรรม พลัม และอัญมณีของประเทศ จุดเริ่มต้นของวิสัยทัศน์ภาคประชาชนที่กำหนดการอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2540 - 2551 จากการเชื่อมประสานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จาก ๑๐ เครือข่าย จากประเด็นการพัฒนาคน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สภาองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ หนุนเสริมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คนตราด เชื่อมแผนการทำงานกับบ้านมั่นคงเมืองและชนบท บูรณาการกลไกระดับอำเภอเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ครอบคลุม 43 ตำบล



การพัฒนาขององค์กรชุมชนคนตราดสู่ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นก้าวไปสู่ “พัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนเข้มแข็งสู่ชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำไปสู่การพึ่งพาตนเองที่ชุมชนและสังคมยอมรับ” เกิดความมั่นคงทางอาหารและอาหารใช้สารเคมีการเกษตรอันส่งผลต่อสุขภาพกาย รากาผลผลิตตกต่ำในขณะที่ราคาของปัจจัยการผลิตสูงขึ้นส่งผลต่อรายได้ และคุณภาพชีวิตของจังหวัดตราด

ข้อเสนอโยบายสาธารณะการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา (สมุนไพรรท้องถิ่น) 5 ด้วิถีตราด หรือการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย (1) ด้านรายได้ดี (2) ด้านสุขภาพดี (3) ด้านที่อยู่อาศัยดี (4) ด้านสิ่งแวดล้อมดี และ (5) ด้านสังคมดี ขับเคลื่อนงานพื้นที่เป็นตัวตั้ง องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พลักดันแผนพัฒนาภาคประชาชนสู่ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี สู่ชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ประกอบด้วย



- 1 ข้อมูล “หนึ่งเดียว ประโยชน์ร่วม” ที่มีข้อมูลสถานการณ์ร่วมของหน่วยงาน และภาคประชาชนจากนโยบายสาธารณะที่ดำเนินการ
- 2 “กลไก” การทำงานของจังหวัดตราด โดยยึดชุมชนเป็นแกนหลัก และประสานกับกลไกของท้องถิ่นภาครัฐ และภาคอื่นๆ
- 3 “เครื่องมือและกระบวนการ” เป็นเส้นทึบของการใช้ ทั้งมิติทางสังคมวัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ให้สอดคล้องวิถีชีวิต ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
- 4 “สานพลัง” สร้างการยอมรับจากภาคีรอบข้าง เปิดพื้นที่ความร่วมมือของนโยบายสาธารณะโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
- 5 “เวทีกลาง” ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งความรู้เรื่องสมุนไพรรท้องถิ่น และสานพลังภูมิปัญญาในพื้นที่ เป้าหมายการทำงานแบบรัฐเา รัฐเรา และทำงานกลางให้มีชีวิตเือว

การขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดด้วย 5 ด้วิถีตราด กับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อลด “ทุกข์” ให้กับคนในพื้นที่ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายที่พื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วม “เปลี่ยนการให้ให้เป็นพลังร่วมกัน”



ตราดใช้กระบวนการกลางเพื่อประสานและจัดทำข้อเสนอโยบายจังหวัดและการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ด้วิถีตราด

ดร.ศิริวรรณ บุตราช ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด



“ศีลธรรมนำสินทรัพย์” การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมนโยบายสาธารณะ: 5 ด้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGs 13” คือหนทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จตามความมุ่งหมายเดียวกันทั้งสิ้น

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

